



ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอวิทยุทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคล
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต สำนักงานอธิการบดี

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต สำนักงานอธิการบดี เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เพื่อให้ได้มาซึ่งชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งดังกล่าว และให้คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณา นั้น

บัดนี้ ได้ครบระยะเวลาการรับสมัครและการเสนอชื่อตามประกาศฯ แล้ว คณะกรรมการสรรหา จึงได้ประชุม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาคณะสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อและพิจารณาถ้อยแถลงประกอบใบสมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยมีมติให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอวิทยุทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธินำเสนอวิทยุทัศน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต (PowerPoint Slide) และเข้ารับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการสรรหา ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้อง 415 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายละเอียดดังนี้

ผู้มีสิทธินำเสนอวิทยุทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต (เรียงลำดับตามตัวอักษร)		
ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	กำหนดเวลานำเสนอ
1	อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล	เวลา 09.00 – 09.20 น.
2	น.ส.ชินธิดา วิจิตรโสภานนท์ **	เวลา 09.20 – 09.40 น.
3	ดร.ประพิมพ์ อัตตะนันท์	เวลา 09.40 – 10.00 น.
4	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจรัส	เวลา 10.00 – 10.20 น.
5	รองศาสตราจารย์ ดร.แสงเทียน อยู่เถา	เวลา 10.20 – 10.40 น.

หมายเหตุ * ให้นำเสนอวิทยุทัศน์ประมาณ 10 - 15 นาที

** ให้อ่านเอกสารเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต สำนักงานอธิการบดี เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมการสรรหา ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 หากไม่มีเอกสารดังกล่าว คณะกรรมการสรรหา ขอสงวนสิทธิในการเข้าสู่กระบวนการสรรหาและคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์)

รองอธิการบดี

ประธานคณะกรรมการสรรหา